

บทคัดย่อ

วิชา บธ.851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

- ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนปลูกองุ่นไร้เมล็ดสีแดง
“พันธุ์คริมสัน ซีดเลส”
- ผู้จัดทำ : นางสาวกรรณิการ์ ไกรสร
- อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.พิสิษฐ์ ธารพิพัฒน์
- หลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
- วันที่อนุมัติผลงาน : ธันวาคม 2547
- จำนวนหน้า : 114 หน้า

การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนปลูกองุ่นไร้เมล็ดสีแดงพันธุ์คริมสัน ซีดเลส ต.แม่สลองใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ศึกษาถึงศักยภาพและความเหมาะสมของโครงการในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ ด้านเทคนิคและด้านการเงิน โดยรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง หนังสือประกอบ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการค้นคว้าข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการองุ่นไร้เมล็ดของผู้บริโภคองุ่นไร้เมล็ดที่ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศในปัจจุบัน และสร้างผลตอบแทนแก่เจ้าของโครงการคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการขยายตัวร้อยละ 6.7 ภาวะการจ้างงานมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากได้รับมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาลและภาคเอกชน และยังทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ว่างงาน และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้น ๆ

โครงการลงทุนปลูกองุ่นไร้เมล็ดสีแดงพันธุ์คริมสัน ซีดเลส เป็นการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศเป็นสำคัญ โดยจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีกผลไม้ในจังหวัดเชียงรายเป็นส่วนใหญ่ และจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีกผลไม้ตลาดไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีทรัพยากร วัตถุดิบ แรงงานที่เพียงพอแก่ความต้องการตลอดจนมีความพร้อม ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ การคมนาคม รวมไปถึงการมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรและเป็นการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2546-2551) ที่ต้องการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

โครงการลงทุนปลูกองุ่นไร้เมล็ดสีแดงพันธุ์ครีมสัน ซีคเลส เป็นโครงการที่ลงทุน โดยแบ่งเป็น 2 Һุ่นส่วนและมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกบางส่วน มีการจัดโครงสร้าง ตามหน้าที่ แบ่งงานกันทำเฉพาะด้าน โครงการลงทุนปลูกองุ่นไร้เมล็ดสีแดงพันธุ์ครีมสัน ซีคเลส ใช้ เงินลงทุนทั้งสิ้น 5,550,000.00 บาท ซึ่งทางโครงการมีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายองุ่น ไร้เมล็ดในปีที่ 1 ประมาณ 937,500.00 บาท ในปีที่ 2 ประมาณ 1,875,000.00 บาท ในปีที่ 3 ถึงปีที่ 8 คาดว่าจะได้รับรายได้จากการจำหน่าย ประมาณปีละ 3,750,000.00 บาท ในปีที่ 9 ประมาณ 1,875,000.00 บาท และในปีที่ 10 ประมาณ 937,500.00 บาท การประเมินโครงการมีระยะเวลาคืน ทุนประมาณ 2 ปี 6 เดือน มูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 19,711,961.64 บาทและมีอัตราผลตอบแทน ภายในโครงการเท่ากับ 51.42%

ข้อสรุปการศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนปลูกองุ่นไร้เมล็ดสีแดงพันธุ์ครีม สัน ซีคเลส คือ มีความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการนี้เนื่องจากสามารถคืนทุนได้ตามเป้า หมาย มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน จึงสมควรที่จะลงทุนในโครงการนี้